



ประกาศโรงพยาบาลสว่างอารมณ์
เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๓๐๑๒/ว ๒๐ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ตามบัญชี ๙ (๖) กำหนดให้ผู้ประเมินประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติราชการ ในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น

โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ จึงขอประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ในรอบการประเมินครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ดังบัญชี รายละเอียดแนบท้ายนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒

(นายธีรสุทธิ ปิตวิบลเสถียร)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสว่างอารมณ์

บัญชีรายชื่อข้าราชการในสังกัดที่มีผลงานเด่น

ส่วนราชการ โรงพยาบาลสว่างอารมณ์

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/สังกัด	ผลงานเด่น (เรื่อง / ด้าน)	หมายเหตุ
1	นายชัชวาลย์ ทรสุวรรณ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	1.โล่ประกาศเกียรติคุณรับรองอำเภอดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน (D-RTI) ดีเยี่ยม ระดับทอง 2.โรงพยาบาล GREEN AND CLEAN HOSPITAL ระดับดีมาก PLUS 3.โล่ประกาศเกียรติคุณเครือข่ายอำเภอสว่างอารมณ์ มีการบูรณาการงานสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ที่โดดเด่น 4.โล่รางวัล อำเภอสว่างอารมณ์ ดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนระดับดีเยี่ยม	
2	น.ส.กนกวรรณ เจริญกวินโรจน์	ทันตแพทย์ชำนาญการ	ใบประกาศ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ ได้ประกาศนโยบายและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนไปสู่โรงพยาบาลคุณภาพและความปลอดภัย (2P safety)	
3	น.ส.อนันธิชา เสถียร	เภสัชกรปฏิบัติการ	รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวดการพัฒนาคุณภาพงานเภสัชกรรม ระดับจังหวัดปี 2562	
4	นายศิริวิทย์ น้อยภู	เภสัชกรปฏิบัติการ	รางวัลชมเชย การประกวดตำบลคุ้มครองผู้บริโภคดีเด่น ระดับจังหวัดปี 2562	
5	นายภูมิพัฒน์ แห้วเพชร	นักเทคนิคการแพทย์ ชำนาญการ	ห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน งานเทคนิคการแพทย์	

หมายเหตุ : 1. ให้ผู้ที่มีผลงานเด่นแนบเอกสารที่แสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ได้รับรางวัลนั้น ๆ เช่น เกียรติบัตร ประกาศ หนังสือรับรอง เป็นต้น

2. ผลงานตั้งแต่ 1 เมษายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562